



ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน

เพื่อสร้างเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในค่านิยมหลักและมาตรฐานจรรยาบรรณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

๒. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพึงให้คำแนะนำอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้

๓. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด และต้องสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตัวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานภายในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งต้องร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการต่อต้านการเรียกร้องหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ จากคู่สัญญาหรือผู้ที่มาร่วมดำเนินงานกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๔. ให้กลุ่มงานธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน สังกัดฝ่ายอำนวยการ ติดตามผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ และหากมีการร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยว่าผู้ใดประพฤติฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้ ให้รายงานผู้จัดการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุปรีดา อุดยานนท์)

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ